



# การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โรงเรียนบ้านสันตฉาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



โรงเรียนบ้านสันตฉาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยโรงเรียนบ้านสันถนน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับ การให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจ ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านสันถนน จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรม No Gift Policy ให้บุคลากรไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อคุณพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

### **1. กิจกรรมการจัดทำประกาศเจตนารมณ์เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จึงได้จัดทำและลงนามในประกาศนโยบาย No Gift Policy และประกาศรวมถึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน



2. กิจกรรมมอบนโยบาย (No Gift Policy) ไม่รับของขวัญและของกำนัล ในการประชุมครู  
และบุคลากรโรงเรียนบ้านสันถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดย นางพรนัชชา ราชคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน มอบนโยบายการไม่รับของขวัญ  
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ครู  
และบุคลากรทราบและถือปฏิบัติในการประชุมประจำเดือน รวมถึงบรรยายให้ความรู้ถึงแนวปฏิบัติในการรับ  
ของขวัญตามที่สำนักงาน ปปช. กำหนดแก่ผู้บริหารได้นำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

## No Gift Policy

ภาพข่าวการประชุม



3. กิจกรรมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) นโยบาย (No Gift Policy) ไม่รับของขวัญและของกำนัล ให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านสันถนน ร่วมลงนาม รับทราบนโยบาย No Gift Policy และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

## No Gift Policy

ภาพกิจกรรม





โรงเรียนบ้านสันตฉนวน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ